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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพี 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕61 

วันพุธที่  29 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
นายพงศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร บัดนี้ได้ 
เลขานุการสภาฯ เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ 

 
นายมงคล   สิทธิชัย  เรียน ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ต่อไป กระผมขอ 
ประธานสภาฯ  ด าเนินการประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม   
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕62วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓  

     ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ขอเชิญเลขานุการสภา 
    เทศบาล ชี้แจงระเบียบเกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 51 ก าหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่   
2  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปร
ญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อ
ใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติ ไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระส าคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปร
ญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัต ติ
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พิจารณาใหม่ดังกล่าว  การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้า
ไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา
จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้
นั้นตามวรรคสามแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่
ได้ระงับไว้เท่านั้น 

 
นายมงคล   สิทธิชัย   ตามทีเ่ลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบไม่ทราบว่าที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน 
    วาระท่ี 2ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งผลการพิจารณาของ  
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  
    2562พร้อมทั้งร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิมให้ผมซึ่งได้ส่งรายงานดังกล่าวให้ 
   สมาชิกฯตามข้อ๕๐แห่งระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าการประชุมสภา  
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว 

 

ต่อไปผมขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติ  คุณสุริยา  ประพันธ์ ประธาน
กรรมการแปรญัตติ รายงานผลการแปรญัตติให้ท่ีประชุมรับทราบขอเชิญครับ 

 
นายสุริยา  ประพันธ์   เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ กระผม นายสุริยา  ประพันธ์  ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติขอรายงาน 
    ผลการพิจารณาแปรญัตติและความเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ  
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62ดังนี้ครับ ตามบันทึกข้อความ ที่ สฎ  
    72404/64      ลงวันที่  23 สิงหาคม  2561 
    เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลพรุพี 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62 
    ร่างเดิม)จ านวน 1 เล่ม 
    2. บันทึกการรับค าแปรญัตติ  จ านวน 1 ฉบับ 
    3. บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ   จ านวน ๑ ชุด 
     ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
   ประจ าปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 20เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  ได้คัดเลือก  
   และแต่งตั้งผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   และ  
   คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่าง  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  โดยก าหนดให้ยื่นเสนอค าแปรญัตติไดณ้   
  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพี  ตามวันและเวลา ดังนี้ 
    -วันอังคารที่ 21เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
    - วันพุธที่  22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
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    - วันพฤหัสบดีที่ 23  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561ตั้งแต่เวลา08.30 - 16.30 น. 
    ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดนัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ    ใน
    วันพฤหัสบดีที่ 23เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561เวลา 16.35 น. ณ ห้องประชุม 
    สภาเทศบาลต าบลพรุพี 
     ในห้วงระยะท่ีก าหนดนั้น  ปรากฏว่า  ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก 
    สภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์ยื่นค าแปรญัตติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมร่างงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปี 2562 แต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม 
    ร่วมกันแล้ว  ในวันนี้ มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมท่ีผู้บริหารเทศบาลต าบลพรุพี 
    เสนอมา  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาส่งส าเนารายงานพร้อมเอกสาร 
    แนบมานี้ แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลต าบลพรุพี ก่อนวัน 
    ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในวาระท่ี 
    สอง ในวันพุธที่  29  สิงหาคม 2561  เวลา 10.00 น 
    ลงชื่อ  นายสุริยา  ประพันธ์  ประธานกรรมการแปรญัตติ 
    ลงชื่อ  นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง กรรมการแปรญัตติ 
    ลงชื่อ นางวณิชยา  อู่ทรงธรรม   กรรมการแปรญัตติ 
    ลงชื่อ นายยุทธนา แสงสุวรรณ กรรมการแปรญัตติ 
    ลงชื่อ นายจรัญ  พัฒนชู  เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 
 

  บันทึกการรับค าแปรญัตติ 
    วันที่  23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
    ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 
   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ   
  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  2562ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕61 จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕61ณ     
 ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพี นั้น 
    เมื่อครบระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติดังกล่าวแล้ว  ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหาร 
    ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรุพ ีผู้ใดได้เสนอค าแปรญัตติแก้ไข 
    เพ่ิมเติมและ แปรญัตติเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    2562แต่อย่างใด 
    ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะได้ประชุมพิจารณาเสนอความเห็นและแปรญัตติ
    เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562ในวันที่ 23 
    สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.35 น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภา 
    เทศบาลต าบลพรุพี  ลงชื่อ  นายสุริยา  ประพันธ์  ประธานกรรมการแปรญัตติ 
    ลงชื่อ  นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง กรรมการแปรญัตติ 
    ลงชื่อ นางวณิชยา  อู่ทรงธรรม   กรรมการแปรญัตติ 
    ลงชื่อ นายยุทธนา แสงสุวรรณ กรรมการแปรญัตติ 
    ลงชื่อ นายจรัญ  พัฒนชู  เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 
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     บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 วันพฤหัสบดีที่  23  เดือนสิงหาคม   
    2561  เวลา  16.35 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพี  
    เริ่มประชุมเวลา 16.35  น.  อ้างถึงการประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพี สมัย 
    สามัญ สมัยที่ 3  เมื่อวันที่ 20สิงหาคม  2561  เรื่อง คัดเลือกกรรมการแปร 
   ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพี   ได้มีมติคัดเลือก  
   คณะกรรมการแปรญัตติ 5 ท่าน ตามประกาศเทศบาลต าบลพรุพี  ลงวันที่ 20  
  สิงหาคม2561 ดังนี้ 
    1. นายสุริยา  ประพันธ์  เป็นประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
    2. นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ 
    3. นางวณิชยา  อู่ทรงธรรม เป็นกรรมการแปรญัตติฯ 
    4. นายยุทธนา  แสงสุวรรณ เป็นกรรมการแปรญัตติฯ 
    5. นายจรัญ  พัฒนชู  เป็น  เลขานุการ 
    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุริยา ประพันธ์ ประธานคณะกรรมการ 

  แปรญัตติในฐานะประธานของที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ 
  ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปี 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพีสมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี 2561 
   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕61ได้ก าหนดระยะเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 
    -วันที่ 21ส.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
    - วันที่ 22 ส.ค. 2561   ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
    - วันที่ 23 ส.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
    ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลพรุพี  ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 
   แล้ว  ไม่ปรากฏว่ามี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดมายื่นเสนอค า  
   แปรญัตติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
   ประจ าปี 2562 แต่อย่างใด  ดังที่คณะกรรมการทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น 
    จึงขอชี้แจงระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแปรญัตติฯ ดังนี้ ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.2547  
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
 

   ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ 
 ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง  
 รายงาน และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่าง 
 น้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการ 
 แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น 
 ประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค า 
 แปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา  ท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้อง 

   พิจารณาเป็นการ ด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น 
 ด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 
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   ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้ 
 เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้อง 
 มีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติค าแปรญัตติให้ 
 เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน  
 ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม  และข้อ 49 วรรค 
 หนึ่ง 

   ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  
 หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้ 
 รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็น ผู้ 
 แปร 

   ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน 
 อย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

     ๑. ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
     ๒. รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
   ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้  

 ประธานสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  ขอเชิญคุณไตรลาศ  เกตุณรายณ์ สมาชิกสภา  เขต 1 ครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายไตรลาศ เกตุณรายณ์  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1   กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ สมาชิกสภา เขต 1  
    กระผมไม่ได้ท้วงติงครับ แต่การชี้แจงการแปรญัตติ เมื่อไม่มีผู้ใดแปร 

  ญัตติ  เพ่ือไม่ให้เสียเวลาขอให้ประธานสภาบอกให้ประธานกรรมการแปรญัตติ 
  สรุปก็ได้ครับ 

 
นายมงคล   สิทธิชัย  กระผมอยากให้ชี้แจงครับเพ่ือให้ท่านสมาชิกได้ทราบระเบียบครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์  ประธานกรรมการแปรญัตติ  ต่อครับ 
 
นายสุริยา ประพันธ์   เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  ที่อ่านเพราะ
สมาชิกสภา เขต 2  การประชุมสภาฯ ด ารงไปด้วยระเบียบข้อบังคับท้ังนั้นครับ 
    ข้อ๑๑๐ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและ 

  ส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
  พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิม   และตามที่มีการ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานย่อตาม 
  วรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือ 
  ข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ 
  แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
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    จึงขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวให้ละเอียด
  และเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล 
  ต่อไป 

    มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศ 
  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยละเอียดแล้ว  
  เห็นว่าร่างดังกล่าวที่เสนอมานั้น  ได้ตั้งงบประมาณไว้เหมาะสมกับสถานะ 
  การเงินการคลัง  และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวนโยบายใน 
  แผนพัฒนาและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนแล้ว ร่าง 
  งบประมาณดังกล่าวนี้  มีความสมบูรณ์และครบถ้วนดังนั้นจึงไม่ขอแก้ไข 
  เพ่ิมเติมแต่ประการใด   

    ทั้งนี้  คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอตามร่างฉบับเดิม 
  และให้รายงาน ความเห็นต่อประธานสภาทราบเพ่ือแจ้งสมาชิกสภาต่อไป 

    ปิดประชุมเวลา ๑7.30 น. 
   ลงชื่อนายจรัญ   พัฒนชู   ผู้บนัทึกรายงานการประชุม   เลขานุการกรรมการ 

  แปรญัตติฯ ลงชื่อนายสุริยา  ประพันธ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 

    ข้อกฎหมายต่างๆ ข้อที่ชี้แจงเป็นประโยชน์ต่อการแปรญัตติ    
  ขอขอบคุณครับ 

  
นายมงคล  สิทธิชัย    ตามท่ีคณะกรรมการและประธานกรรมการแปรญัตติก็ได้ชี้แจงมีมติตาม 
ประธานสภาฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62โดยไม่ม ี
    การแปรญัตตไิม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามความ 
    เห็นของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ ครับ 

ถ้าไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 
 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน 12ท่าน 
เลขานุการสภาฯ ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด ครับ 
 
นายมงคล   สิทธิชัย   ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นชอบตาม 
ประธานสภาฯ ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ 

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
-สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 
-สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ10เสียง 
   ไม่เห็นชอบ-เสียง 
   งดออกเสียง2เสียง 
 
 
 



7 

 

นายมงคล   สิทธิชัย   ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเสนอโดยด้วยมติเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ    10 เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียงการลงมติในวาระท่ีสอง 
    ขั้นแปรญัตติก็เป็นที่เรียบร้อยโดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระท่ี ๓ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง
ระเบียบเกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

 
นายพงศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
เลขานุการสภาฯ   ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 52 ก าหนดว่าการ 

พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระท่ี  3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  
 ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะเห็นชอบให้

 ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่   . 
 

นายมงคล   สิทธิชัย   ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการลงมติใน 
ประธานสภาฯ   วาระท่ี ๓ ซึ่งเป็นการลงมติโดยไม่มีการอภิปราย ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะ มี 

ความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
 ถ้าไม่มี / ขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 

 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน 
เลขานุการสภาฯ .......12....ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด ครับ 
นายมงคล   สิทธิชัย   ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62ของเทศบาลต าบลพรุพี

หรือไม่ 
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
-สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ10เสียง 
    ไม่เห็นชอบ-เสียง 
    งดออกเสียง2เสียง(มงคล/จรูญ) 
     
นายมงคล   สิทธิชัย   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ของเทศบาลต าบลพรุพีด้วยมติเห็นชอบ  

10  เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบเกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 มาตรา 62 ก าหนดว่าภายในเจ็ดวันนับ

แต่วันที่สภาเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบไปยังนายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จ
และส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
นั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้
ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัตินั้น 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรค
หนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยัง
สภาเทศบาลเพื่อพิจารณาใหม่ ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภา
เทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ 
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป 

 
นายมงคล   สิทธิชัย   เป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ของเทศบาลต าบลพรุพีก็เป็นที่เรียบร้อยซึ่ง

กระผมขอส่งร่างเทศบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบแก่นายอ าเภอบ้านนาสาร 
เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  
นายมงคล  สิทธิชัย    ผมจะเข้าในระเบียบวาระที่ 5เรื่องด่วน 
ประธานสภาฯ   คณะผู้บริหารส่งญัตติเข้ามาหลังจากแจ้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว  พิจารณา 
    แล้วว่าเป็นเรื่องด่วน  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลพรุพีเสนอญัตติครับ 
 
นายสมคิด   ด าฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรีข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  
    เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561เทศบาล
    ต าบลพรุพี  ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    2561  และได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว  นั้น  จ านวนเงิน  1,860,000.- 
    บาทอาศัยพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่   
   13) พ.ศ.2552  ส่วนที่ 5  การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล  มาตรา  67(8)  
   เงินอุดหนุน , มาตรา  67 ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา  67(8)  และการจ่ายเงิน 
   เพ่ือการลงทุน  เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  
   และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  กองการศึกษา  จึงขอโอนงบประมาณ  
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามรายการดังต่อไปนี้ 
   

    ข้อเท็จจริง 
     1.ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท   
    0816.2/ว 1913  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2561  เรื่อง  การจัดสรร 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  งบเงินอุดหนุน   
    อุดหนุนทั่วไป  เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)  ประจ าไตรมาสที่  4 (เดือนกรกฎาคม – 
    กันยายน  2561)  โดยให้ใช้ข้อมูลการประมวลผลจากระบบข้อมูลสารสนเทศ 
    ทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS)  และระบบข้อมูล
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    สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น (Child development Center Information System : CCIS)  ข้อมูล  
    ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2561  ในการจัดสรรงบประมาณ 
     2.กองการศึกษา  ได้ตรวจสอบงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561  แผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับ
    ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)   งบเงินอุดหนุน(560000)   
    หมวดเงินอุดหนุน(561000)  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)   
    รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  4   
    โรงเรียน  ปรากฏว่า  งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการอุดหนุนส าหรับ 
    สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทั้ง  4  โรงเรียน  เนื่องจาก 
   ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ได้ค านวณ  
   ยอดงบประมาณจากข้อมูลเด็กณ  10  มิถุนายน  2560  แต ่ ณ  ปัจจุบัน    
   ข้อมูลเด็ก  10  มิถุนายน  2561  ได้มีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นกองการศึกษาจึงมี  
   ความจ าเป็นต้องโอนลดโอนเพ่ิมบางรายการดังต่อไปนี้   

     โอนลด 
     แผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    (00211) งบด าเนินงาน(530000)  หมวดค่าใช้สอย (532000)  ประเภท 
    รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)งบประมาณ 
     ตั้งไว้172,800.-บาท  
      คงเหลือ                52,295.-บาท                                       
      โอนลด       10,400.-บาท                                       
      คงเหลือ               41,795.-บาท 
 

    รวมโอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงิน  10,400.-บาท(-หนึ่งหม่ืนสี่ร้อย 
   บาทถ้วน-) 
     โอนเพิ่ม 
     แผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
    (00212)  งบเงินอุดหนุน(560000)  หมวดเงินอุดหนุน(561000)   
    ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)รายการเงินอุดหนุนส าหรับ 
    สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  4  โรงเรียน  งบประมาณ 
    ตั้งไว้   1,860,000.-บาท  
 คงเหลือ             15,200.-บาท 
     โอนเพิ่ม             10,400.-บาท 
     เป็นเงิน   25,600.-บาท 
 

    รวมโอนเพิ่ม  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงิน   10,400.-บาท(-หนึ่งหม่ืนสี ่
    ร้อยบาทถ้วน-) 
 

    เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  งบ 
    เงินอุดหนุน  อุดหนุนทั่วไป  เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)  เป็นไปตามประกาศหรือ 
    ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย   
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    ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  และมาตรฐาน 
    ของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดนั้น   
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเข้าวาระการประชุม  เสนอสภาเทศบาลต าบลพรุพี  เพ่ือ
    พิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายสมคิด ด าฉวาง นายกเทศมนตรีต าบล 
    พรุพี ส่วนรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเป็นผู้ชี้แจงครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย    ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอเรื่องด่วน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ  
ประธานสภาฯ   อภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ ขอเชิญ คุณไตรลาส  เกตุณรายณ์  
    สมาชิกสภา เขต 1 ครับ 
 
นายไตรลาศ เกตุณรายณ์  กราบเรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1   กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ สมาชิกสภา เขต 1  
     อยากตั้งค าถามครับว่า เมื่อการส ารวจการตั้งงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 
    มิถุนายน  2560 ถึง 10 มิถุนายน  2561 เมื่องบประมาณไม่เพียงพออยาก 
    สอบถามว่าเด็กได้กินอาหารทุกมื้อที่เลี้ยงหรือเปล่าครับ เพราะเรื่องอย่างนี้น่าจะ
    น าเข้าสภาฯ ก่อน เพราะว่าถ้าเด็กไม่ได้กินอาหารจะมีปัญหานะครับ    
    ขอบคุณครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญ คุณสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรีต าบลพรุพี ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมคิด   ด าฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรี 
     รายละเอียดเพิ่มเติม กระผมจะให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษาชี้แจง แต่ขอ 
    ท าความเข้าใจว่าอาหารเด็กได้รับตามปกติ  แต่มีปัญหาในส่วนที่เด็กมีเพ่ิมข้ึน 
     
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญ คุณสุธัญญา  ศุภฉายากุล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
ประธานสภาฯ   ชี้แจงครับ 
     
นางสุธัญญา  ศุภฉายากุล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารเพ่ือนสมาชิก  
ผอ.กอง การศึกษาฯ   สภาเทศบาล  เลขานุการสภา  ดิฉัน  นางสุธัญญา ศุภฉายกุล   

ผู้อ านวยการกอง การศึกษาฯ ขอท าความเข้าใจนะคะ ข้อมูลที่ใช้ท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เป็นข้อมูลที่โรงเรียนส่งมา
ให้กองการศึกษา บันทึกเข้าระบบสารสนเทศการศึกษาฯ ระบบของ
โรงเรียน เรียกว่า SIS ซึ่งย่อมาจาก School  information  System 
ระบบของ ศพด. เรียกว่า CCIS ย่อมา Child development Center 
Information System เป็นระบบซึ่งลิงค์กับ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  เมื่อบันทึกเข้าไปแล้ว ตามค าสั่งของ เทศบาลต าบลพรุพีจะ
มีผู้รับผิดชอบ ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นผู้ดู ผู้บริหารเป็นผู้ก ากับอีกระดับ
หนึ่ง ถ้าข้อมูลไม่ถูกบันทึกเข้าภายในระยะเวลา โรงเรียนทั้ง 4 โรง รวม 
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ศพด.และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลพรุพี จะไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเสื้อผ้า
ในส่วนของโรงเรียนอนุบาล  ศพด.จะไม่ได้ค่าพัฒนาการศึกษา ทุกอย่าง
ที่เป็นงบจัดสรรเงินอุดหนุนจาก อปท.จะไม่ได้รับแม้แต่บาทเดียวนะคะ 
ข้อมูลนี้จะถูกน ามาท าเป็นเทศบัญญัติฯ ปี 2561 นะคะ และเบิกจ่าย
ให้โรงเรียนใน 1 ปีงบประมาณ ซึ่งจะมี2 ปีการศึกษา  เบิกไปแล้วใน
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 60 ตอนนี้จะเป็นปี การศึกษา 2561  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษากับปีงบประมาณจะคาบเกี่ยวกันอยู่นะคะ  
เมื่อค านวณเสร็จจะจัดสรรให้ตามที่โรงเรียนแจ้งมา  ก่อนที่จะจัดสรร
กรมฯ จะแจ้งมา ซึ่งในหนึ่งปีงบประมาณฯ จะมี 4 ไตรมาส ดังนี้ 
ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.-ธค. 60 กรมฯ จัดสรร 587,000.-บาท 
เบิกจ่ายแล้ว559,200.-บาท  จ านวน 60 วัน ไตรมาสที่ 2 เดือน 
ม.ค.-มี.ค.60 กรมฯจัดสรร 633,940.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 372,800.-
บาท จ านวน  40  วัน   
ไตรมาส 1 และ 2 นี้ประจ าปีการศึกษา 2/2560    ที่เบิกแบบนี้
เพราะว่าแต่ละภาคเรียนเบิกได้แค่ 100 วัน รวมปีการศึกษาจะเบิกได้
แค่ 200  วัน เท่านั้นตามระเบียบการเบิกจ่ายเรื่องค่าอาหารกลางวัน
นะคะ ไตรมาส 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 กรมฯจัดสรร 618,060 
เบิกจ่ายแล้ว 554,400.-บาท จ านวน  60 วัน ไตรมาส 4 เดือน ก.ค.-
ก.ย.61 กรมฯจัดสรร 624,260.-บาท เบิกจ่ายแล้ว358,400.-บาท 
จ านวน 40 วัน ไตรมาส 3-4 นี่ประจ าปีการศึกษา 1/2561   
รวมเบิกจ่ายครบแล้ว 100 วัน ตามระเบียบฯ เพราะเบิกได้แค่นี้ 1 
เทอมต่อ 100 วัน งบประมาณท่ีตั้งไว้  1,860,000.-บาท เบิกจ่าย
แล้วทั้งสิ้น1,844,800.-บาท รวมเบิกทั้ง 1 ปีงบประมาณ ให้โรงเรียน
ครบแล้วทั้ง 200 วัน  แต่ในส่วนที่มีปัญหาขอโอนเพิ่มเพราะต้องรวม
ยอดท้ังหมด และขออ้างถึงว่ากรมฯจัดสรรค่าอาหารกลางวันให้ทั้งสิ้น  
2,463,260.-บาท  เราใช้ไป 1,860,000.-บาท มีส่วนต่างอยู่ 
603,260.-บาท ซึ่งเทศบาลจะน าไปท าอะไรก็ได้เพราะมันตกเป็นเงิน
สะสม เป็นสิทธิของเทศบาลแต่ตอนนี้เราตั้งรับไว้แค่ 1,860,000.- 
บาทที่ตั้งไว้แค่นี้เพราะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลเด็ก ตั้งเกินกว่านี้ ไมไ่ด้  
เพราะระบบจะค านวณให้เรียบร้อยนะคะ  งบประมาณใช้ไปแล้ว  
1,844,800.-บาท มีส่วนต่างคือ มีเงินเหลืออยู่ในระบบอาหารกลางวัน 
จ านวน  15,200.-บาท  แต่เงินขาดเพราะว่าเราบันทึกข้อมูลอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.61  เพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
กรมฯ ให้ส ารวจข้อมูลเลย ต้องบันทึกข้อมูลเด็กใหม่ และในส่วนของ
รัฐบาล คศช. มีนโยบายว่าอาหาร กลางวันต้องให้เด็กได้รับประทานทุก
คน แต่ตอนนั้นเงินที่เขาจัดสรรให้เรายังเป็นข้อมูลเดิม  และได้รับ
หนังสือแจ้งจัดสรร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่  16สิงหาคม  
2561  เราจะเบิกเงินให้โรงเรียนได้ต่อเมื่อกรมฯ แจ้งจัดสรรงบเพิ่มเติม
มานะคะ เราไม่สามารถเบิกได้  ส่วนโรงเรียนสอบถามมาว่าเด็กเพ่ิมขึ้น
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เรามีเงินให้หรือเปล่า  มันไม่มีเพราะเขาไม่จัดสรรเข้ามา ถึงแม้เราจะตั้ง
งบประมาณไว้แต่เป็นเงินรายได้ของเทศบาลแต่กรณีที่สถานการเงินการ
คลัง ของเทศบาลไม่ขาดแคลนอาจจะสมทบก็ได้ค่ะ แต่ที่รู้ตอนนี้เงิน
ของคลังเขาไม่ตามยอด พอเงินส่วนนี้แจ้งเข้ามาเลยคุยกับคลัง  แต่เรา
ได้แต่ตัวเลขเงินยังไม่มาแต่ในการเบิกจ่ายก็ต้องท าให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กระบวนการ เพราะเงินอุดหนุนต้องด าเนินการตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
13) พ.ศ.2552  สว่นที่ 5  การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล  มาตรา  
67(8) เงินอุดหนุน , มาตรา  67 ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา  
 67(8)  และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน  เทศบาลจะกระท าได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
แล้ว  ได้ด าเนินการเสร็จภายใน 30  ก.ย.61 นี ้ก็จะเบิกเงินให้โรงเรียน
ได้ แต่ถ้าไม่ทันภายใน 30 ก.ย.นี้กองการศึกษาฯ ก็ได้พยายามอย่างเต็ม
ความสามารถแล้ว  ในการช่วยเหลือเด็ก ในท้องถิ่น  เพราะเงิน
อุดหนุนตามระเบียบกันเงินไม่ได้  ในส่วนที่ถามว่าเด็กพอกินหรือเปล่า  
เราก็ต้องช่วยเหลือกันไป ตัวอย่าง ร.ร.บ้านควนเนียงและ ร.ร.บ้านช่อง
ช้าง มีผักโครงการ School – BIRD มาช่วยเหลือ ร.ร.ราชประชาฯ มี
กองทุนเสริม ร.ร.บ้านห้วยล่วง จ านวนเด็กลดลงเลยไม่มีปัญหา  ที่มีเด็ก
เกิน 3 โรงเรียนคือ ร.ร.บ้านช่องช้าง ร.ร.บ้านควนเนียง และ ร.ร.ราช
ประชาฯ มีเด็กเกิน 30 กว่าคน  เลยขอโอนเพื่อเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 10,400.-บาท  ซึ่งต้องเป็นไปตาม
ระเบียบฯ ใครประสงค์จะบริจาคเพ่ิมก็ได้นะคะ ขอชี้แจงแค่นี้ค่ะ หากมี
ข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ จะเรียนให้ทราบค่ะ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ตามท่ีผู้บริหารชี้แจงมาไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกมีข้อสงสัยซักถามก่อน  
ประธานสภาฯ   ลงมติหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านเลขานุการฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 
      
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม  
เลขานุการสภาฯ จ านวน....๑2...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด ครับ 
 

นายมงคล  สิทธิชัย  ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ เรื่องด่วน  การโอนงบประมาณ เพิ่ม 
ประธานสภา ฯ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ 4 

โรงเรียน จ านวน 10,400.-บาท  สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบ” ขอได้โปรดยก
มือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  ๑1เสียง 
      งดออกเสียง  ๑  เสียง 
      ไม่อยู่ในที่ประชุม-เสียง 
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นายมงคล  สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ตามญัตติที่ผู้บริหาร 
ประธานสภา ฯ               เสนอ การโอนงบประมาณ เพิ่มรายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ 4 โรงเรียน จ านวน 10,400.-บาท  ด้วยมติ 
 เห็นชอบ  ๑1เสียงงดออกเสียง  ๑  เสียง 
  ก่อนจะเข้าเข้าระเบียบวาระ6.1 ขออนุมัติยกเลิกโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
จ านวน  ๒๑  โครงการกระผมขอสอบถามว่าการเสนอญัตติแบบนี้สามารถท าได้
หรือไม่ ที่ผ่านมาไม่เคยมีการเสนอญัตติเพ่ือขอยกเลิกมาก่อน เพราะหากสภามี
มติผิดพลาดไปก็ขอเสนอญัตติแก้ไขได้ และการโอนงบประมาณครั้งนี้ สภาฯ เพ่ิง
ให้ความเห็นชอบไปเมื่อสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2561 ที่ผ่านมา ก็อ้างระเบียบอ้างหนังสือ ความจ าเป็นในการโอนงบประมาณ 
และการประชุมวันนี้ขอยกเลิก ท าไมต้องยกเลิก ยกเลิกตามกฎหมายระเบียบ
อะไรเมื่อโอนไปแล้วท่านไม่ท างบประมาณก็ตกไปนะครับ หรือแก้ไขก็เป็นอ านาจ
ของผู้บริหาร ไม่มีความจ าเป็นในการยกเลิกด้วยมติสภาฯ นะครับ ขอให้เลขา
สภาฯ และผู้บริหาร ชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจด้วยครับ  

 
นายสมคิด   ด าฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรี 
     ตามข้อสังเกตของท่านประธานสภาฯ แยกเป็น 2 ส่วนนะครับ ในส่วน 
    ของระเบียบฯ ขอให้ปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้ชี้แจงครับ 
 ส่วนรายละเอียดส่วนอื่นกระผมค่อยชี้แจงครับ  
 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญ คุณพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์  ปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ปลัดฯ    กระผมนายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์ ปลัดเทศบาลต าบลพรุพี 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ.2547 ข้อ 55  การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความ 
    ในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ  การขอ 
    ถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้รวมกันเสนอญัตติ  จะกระท า 
    เมื่อใดก็ได้  เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอม 
    จากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือค าแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้อง 
    ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   
     ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือค าแปรญัตติในชั้น  
    คณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง 
     ข้อ 56  ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้า
    ผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่า 
    ได้ถอนญัตตินั้น 
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     ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง  
    ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ 
    ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทน
    ก็ได้ 
     แต่ส่วนในการเสนอญัตติของผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารเสนอญัตติมา   
    กระผมในฐานะของเลขานุการสภาฯ ก็น าเรียนประธานสภาฯ นะครับ เพ่ือขอให้
    พิจารณาน าเข้าระเบียบวาระการประชุม  แต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    หรือไม่ข้ึนขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาฯ นะครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญท่านจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภา เขต 1 ครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายจรูญ สวัสดิ์เมือง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกกระผมนายจรูญ  
สมาชิกสภาเขต  1  สวัสดิ์เมืองสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1ตามท่ีท่านประธานสภาฯ 
    เสนอกระผมเห็นด้วย  แต่อยากทราบเหตุผล ข้อมูลการยกเลิกการโอน  
    งบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
    ด้านสาธารณสุข  จ านวน  ๒๑ โครงการโครงการละ 8,000.-บาทขอให้ 
    ผู้บริหารชี้แจงให้สภาฯ กระจ่างด้วยครับ  
 
นายมงคล  สิทธิชัย    ท่านผู้บริหารฯ ต้องชี้แจงโดยอ้างถึงระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ส่วนที่ 
ประธานสภาฯ   เกี่ยวข้องนะครับ เพ่ือจะได้มติที่ชัดเจนนะครับ เพราะตั้งแต่ประชุมสภาฯ มา  
    เป็นครั้งแรกท่ีมีการขอยกเลิกญัตตินะครับขอเชิญรองทวีศักดิ์  โอชา  ครับ 
 
นายทวีศักดิ์ โอชา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รอง 
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรี  จริงๆ แล้วในการที่ผู้บริหารเสนอญัตติเข้ามา  เป็นเรื่องของ

ประธานสภาฯ ผ่านเลขานุการสภาฯ มาเข้าวาระการประชุมแล้ว  ต้องเสนอ
ญัตติก่อนนะครับ ถ้าสมาชิกสงสัยค่อยอภิปรายนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    กระผมขอสอบถามก่อนนะครับ เดี่ยวจะให้ท่านผู้บริหารเสนอญัตตินะ 
ประธานสภาฯ   ครับ  ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติครับ    
 
นายสมคิด   ด าฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรี 

   ขอเสนอญัตติ  ข้อ 6.1 ขออนุมัติยกเลิกโอนงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561   เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน สาธารณสุข  
    จ านวน  ๒๑  โครงการ 
     ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    ตามหนังสือสั่งการของ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/13755  ลงวันที่  2 พฤศจิกายน 2560  ได้แจ้ง
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงิน 
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    อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ  
    พระราชด าริด้านสาธารณสุข  กองพัฒนาและการบริหารงานท้องถิ่น ได้มีหนังสือ
    ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุน 
    ทั่วไป ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท  
    0801.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  โดยจัดสรรให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จ านวน 
    7 หมู่บ้าน งบประมาณทั้งสิ้น 140,000 บาท ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ 
    กรรมการชุมชน จัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3  
    โครงการ  แต่ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณมาโครงการละ 8,000 บาท ซึ่งรวม 3 
    โครงการรวม 24,000 บาท ซึ่งจ านวนทั้งหมด 21 โครงการ งบประมาณ  
    168,000 บาท  ซึ่งการโอนครั้งนี้เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนมา  
    จ านวน 28,000 บาท ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการฯ จึงขอยกเลิก 
    โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป 
    ด้านสาธารณสุขขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพีเพ่ือ 
    พิจารณาต่อไปขอแสดงความนับถือ นายสมคิด ด าฉวาง นายกเทศมนตรีต าบล 
   พรุพ ี
 
นายมงคล  สิทธิชัย    ตามที่ผู้บริหารเสนอญัตติ คิดว่าท่านสมาชิกคงจะเข้าใจระเบียบ 
ประธานสภาฯ   กฎหมาย ที่จะขอถอนญัตติ นะครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม  
    อภิปรายขอเชิญนะครับ  ขอเชิญ คุณสุริยา  ประพันธ์  สมาชิกสภา เขต 2ครับ 
 
นายสุริยา  ประพันธ์   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา เขต 2  เจ้าหน้าที่ทุกกอง  กระผมนายสุริยา  ประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

การขอยกเลิกโดยขออนุมัติสภาฯ กระผมข้องใจสงสัยมากครับมันมึนตี๊บนะครับ 
  เพ่ิงเคยเห็นครั้งแรกครับ สภาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติอ่านแล้วเอะใจครับ ขอ 
  อนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายกฯ ชี้แจงและส่งหนังสือถูกต้องนะครับ  แต่สภาฯ  

ประชุมเมื่อวันที่ 20 ส.ค.61 แล้วเสร็จ แต่วันนี้ขอยกเลิกนะครับ จะผิดระเบียบ 
หรือเปล่าครับ ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ   

  
นายมงคล  สิทธิชัย    ก่อนที่ท่านนายกฯ จะเสนอญัตติ กระผมได้พูดให้ท่านฟังแล้วว่า 
ประธานสภาฯ เมื่อสภาฯ อนุมัติโครงการแล้วก็เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารที่จะน าไปปฏิบัติ

หรือไม่ ถ้าไม่ท าก็ตกเป็นเงินสะสมนะครับ ผมเข้าใจแบบนี้นะครับ แต่วันนี้ขอ
ยกเลิก ท่านสมาชิกคุยกันนอกรอบก็สงสัยนะครับ ก็สอบถามในสภาฯ อีกทีนะ
ครับ เมื่อให้สภาฯ ลงมติก็เป็นหน้าที่ของสภาฯ นะครับว่าจะเห็นชอบหรือไม่ท่าน
สมาชิกก็พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ขอให้สอบถามทางท่านปลัดเทศบาล
และท่านนายกเทศมนตรีนะครับ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลพรุพี ครับ  

     
นายสมคิด   ด าฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรี 
     ตามท่ีท่านสุริยา  ประพันธ์  ขออนุญาตเอ่ยนามได้สงสัยและมึนตึ๊บ 
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กระผมจะตอบให้หายมึนตึ๊บนะครับในแง่ของกฎหมาย เหตุผลคือเป็นเงิน
อุดหนุนเมื่อสภาฯ อนุมัติแล้ว ทางหมู่บ้านทั้ง 7  หมู่บ้าน ได้แจ้งเป็นหนังสือ
มายังเทศบาล ขอยกตัวอย่างหนังสือ หมู่ที่ 1  ตลาดพรุพี เรื่อง การเสนอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุน ประจ าปี พ.ศ.2561  ขอ ยกเลิกการรับเงิน
อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ  ประจ าปี  พ .ศ .2561 เนื่ องจากจะสิ้ น
ปีงบประมาณแล้ว ทางคณะกรรมการหมู่บ้านไม่สามารถด าเนินการได้ทัน  ดังนั้น
เพ่ือประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพรุพี คณะกรรมการหมู่บ้าน
ตลาดพรุพี หมูที่ 1 จึงขอยกเลิกโครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ 
ประจ าปี 2561 แต่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริฯ ประจ าปี 2562 
และขออธิบายขั้นตอนทั้งหมดให้ทราบนะครับส่วนในปีงบประมาณ 2561  
ในขณะนี้งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ อีก จ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณขาดอยู่ประมาณ 2 – 3 ล้านบาท  แต่ถ้าขอยกเลิกโครงการนี้
เทศบาลสามารถน าเงินส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้อีก  แต่ถ้าไม่ขอยกเลิกจะน าเงิน
ส่วนนี้ไปใช้ไม่ได้ ตกเป็นเงินสะสมไป ได้สอบถามท้องถิ่นอ่ืนๆ ว่าด าเนินโครงการ
นี้หรือไม่ ก็มีทั้งท าและไม่ท าพอๆ กัน สาเหตุเพราะไม่มั่นใจ และกลัวว่า สตง.จะ
ว่าอย่างไร เลยสอบถามที่ อ่ืนๆ ไป  ผู้บริหารอยากท าทุกโครงการที่ เป็น
ผลประโยชน์ของชาวบ้านแต่เมื่อเกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่
ชาวบ้านมากที่สุด ส่วนการด าเนินการตามโครงการนี้ ตามที่ได้รับหนังสือสั่งการ
มานะครับ  ได้ท าตามขั้นตอนมาทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าประชาคม 
จัดท าแผน ซึ่งจะให้ท่านรองชี้แจงต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญท่านรองทวีศักดิ์  โอชา รองนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ     
 
นายทวีศักดิ์ โอชา   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าประชุมทุก 
รองนายกเทศมนตรีฯ ท่านนะครับกระผมนายทวีศักดิ์  โอชา รองนายกเทศมนตรี  ขอชี้แจงต่อจาก

ท่านนายกเทศมนตรี นะครับ กระบวนการตรงนี้ได้ผ่านกระบวนการถูกต้อง ผ่าน
ประชาคมทุกหมู่บ้าน ผ่านการจัดท าแผน แต่การตอบรับจากหมู่บ้านตอนนั้น
หมู่บ้านตอบไม่ชัดเจน เมื่อท่านสมาชิกสงสัยว่าเสนอเข้าสภาเมื่อวันที่ 20 ส.ค.
61 แต่วันนี้ ขอถอนออก ประเด็น แรก ตามหนั งสือสั่ งการอุดหนุน ได้ 
140,000.-บาทแต่ที่ขออนุมัติไปให้โครงการละ 8,000.-บาท หมู่บ้านละ 3 
โครงการ จ านวน 7  หมู่บ้าน เงินจึงเกินไป 28,000.-บาท ซึ่งถ้าอนุมัติไปก็ไม่
โทษใครนะครับ ผู้บริหารก็ยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดงานนี้จะโทษเจ้าหน้าที่ไม่ได้
นะครับ รายละเอียดตามโครงการให้ท่านดูนะครับ  เลยต้องหาทางออกร่วมกัน
เมื่อผิดพลาดไปแล้วและทางหมู่บ้านยืนยันมาว่าท าไม่ทันภายใน 1 เดือน  ตาม
ระเบียบเงินอุดหนุนต้องท าให้เสร็จสิ้นภายปีงบประมาณ คือ  30 ก.ย.นี้ และ
หมู่บ้ าน เสนอไม่ขอรับ เงิน อุดหนุนตัวนี้  เลยหาทางออกร่วมกันว่ า เงิน 
140,000.-บาท นี้จะท าอย่างไร  ตอนนี้ไตรมาส 4 เงินยังเข้ามาไม่หมดแต่
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ อีก 3 โครงการ เพราะไม่มีเงิน ซึ่งได้ผู้รับจ้าง
แล้วแต่ระบุไว้ว่าเมื่อมีเงินจึงจะเรียกผู้รับจ้างเข้าด าเนินการนะครับ จึงควรดึงเงิน
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ส่วนนี้ จ านวน 168,000 กลับมา จัดท าโครงการอ่ืนได้อีก จะเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนนะครับ ซึ่งแล้วแต่สมาชิกฯ นะครับ เพราะว่าเป็นการพิจารณาของ
ท่านนะครับ ขอให้ท่านพิจารณาดูนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญคุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง  สมาชิกสภาเขต 1   ครับ 
ประธานสภาฯ     
 
นายจรูญ สวัสดิ์เมือง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง  
สมาชิกสภาเขต  1  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอญัตติขออนุมัติยกเลิกโอนงบประมาณ ผู้บริหาร
อ้างว่าหมู่บ้านไม่ขอรับงบประมาณนี้เพราะเงินตั้งไว้เกินไปจ านวน 28,000.-
บาท จริง การขอยกเลิกของผู้บริหารถ้าน าไปใช้ให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ก็จะ
ดีกว่านะ  แตถ่้ายกเลิกแล้วผู้บริหารน าไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ท่ีไมช่าวบ้านไม่ได้
ประโยชน์ก็ปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสมไปเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลพรุพี  ครับ 
ประธานสภาฯ     
 
นายสมคิด   ด าฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรี 

ขอขอบคุณที่คุณจรูญ ได้ตั้งข้อสังเกต  ตอนนี้ได้ท าหนังสือแจ้งให้ทุกกอง
ตรวจสอบงบประมาณที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้และประมาณการรายจ่ายของ
เดือนกันยายน 2561 ทั้งหมดและให้รายงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม  และจะ
ไม่อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย และจะรวบรวมเงินส่วนที่เหลือจ่ายเพ่ือจะขอเปิด
ประชุมสมัยวิสามัญเร่งด่วนในเรื่องของงบประมาณ  เพราะโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการที่ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ป.ปลา ม.2 ได้
ผู้รับจ้างแล้วยื่นไว้สองแสนกว่า และ สายป้ายคลองสูญ – เอเชีย 41 ม.5ขณะนี้
ได้ผู้รับจ้างแล้วยื่นไว้หนึ่งล้านแปดแสนกว่าแต่ยังไม่มีเงินต้องท าสัญญาไว้ รวม 2 
โครงการ สองล้านกว่า และจุดมุ่งหวังในการขอยกเลิกเงิน  168,000.-บาท ใน
ครั้งนี้เพ่ือน าเงินไปเสริมไปเติมในส่วนที่ขาดอยู่เป็นความหวังดี เพ่ือน าเงินไปใช้
ประโยชน์ ถ้าสภาฯ ไม่อนุมัติเงินก็ตกเป็นเงินสะสมไปไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์พัฒนาต่อได ้นี่คือเป้าหมายครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญ คุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเขต 1  ครับ 
ประธานสภาฯ   
   
นายจรูญ สวัสดิ์เมือง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกกระผมนายจรูญ  
สมาชิกสภาเขต  1  สวัสดิ์เมืองสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
     กระผมและสภาฯ สงสัยค้างคาใจว่าถ้ายกเลิกแล้ว  ท่านเอาเงินส่วนนี้ไป
    บริหารส่วนไหน ประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่ครับ 
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นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี คุณทวีศักดิ์  โอชา  ครับ 
ประธานสภาฯ     
 
นายทวีศักดิ์ โอชา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายทวีศักดิ์  
รองนายกเทศมนตรีฯ  โอชา รองนายกเทศมนตรี   

เกิดประโยชน์แน่ครับ  ตามที่ท่านนายกฯ ชี้แจงเพราะมีหนังสือมาจาก
หมู่บ้านแล้วว่าไม่ขอรับงบประมาณ  ถ้าท่านไม่อนุมัติให้ยกเลิกโอนงบส่วนนี้ และ
ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เห็นชอบ หากด าเนินการไม่ทันภายในเดือน
กันยายนนี้ เงินนั้นก็ตกเป็นเงินสะสมแต่ด้วยความหวังดีของผู้บริหารว่าต้องหา
ทางออกร่วมกันว่าเพ่ือให้เงินหนึ่งแสนกว่านี้มาใช้ประโยชน์  และโครงการตาม
เทศบัญญัติ จ านวน 3 โครงการ ตามท่ีนายกฯไดใ้ห้พนักงานรวบรวมเงินคงเหลือ
เพ่ือน ามาสมทบด าเนินโครงการนี้ได้หรือไม่ แต่ถ้าไม่พอ เพราะถ้าเงินไม่พอเงินที่
ท่านอนุมัติในวันนี้แสนกว่าก็น ามาสมทบได้ ก็เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอยู่แล้ว
นะครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ท่านสมาชิกติดใจสงสัยหรือไม่ ขอเชิญคุณไตรลาศ  เกตุณรายณ์  ครับ 
ประธานสภาฯ  
    
นายไตรลาศ เกตุณรายณ์  กราบเรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1   กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ สมาชิกสภา เขต 1  

เรื่องการขอแปรญัตติที่ท่านผู้บริหารเสนอมานะครับ รู้สึกแปลกๆ ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับการเสนอญัตติ ตามระเบียบที่เสนอมาก็ท าตามขั้นตอนถูกต้องทุก
อย่าง หนังสือผ่านทางเลขาสภา เสนอประธานสภาและประธานสภาฯอนุญาตให้
ลงในวาระการประชุม ให้เสนอสภาฯ พิจารณาญัตตินะครับ เรื่องมีอยู่ว่าวันที่ 
20 ส.ค.61 ที่ผ่านมาเสนอขอมติเรื่องนี้ไปแล้ว  แล้วมาวันนี้ขออีกอย่างหนึ่ง 
เป็นเรื่องที่ทางสภาฯได้ตั้งข้อสังเกต ทั้งที่สภาได้อนุมัติไปแล้วครั้งก่อน แต่วันนี้มี
ญัตติอีกอย่างหนึ่งนะครับ  ที่จริงในการชี้แจงความจ าเป็นในการเสนอขอญัตติใน
วันนี้ ทางผู้บริหารต้องชี้แจงให้ชัดเจนโดยเฉพาะที่หมู่บ้านได้ท าหนังสือมายัง
ผู้บริหาร  ว่าไม่สามารถท าโครงการได้ ก็น่าจะแจ้งให้ทราบก่อน ถ้าท่านแจ้งก่อน
การพิจารณาจะง่ายกว่านะครับ เรื่องการพิจารณารายละเอียดต่างๆ  มันจะง่าย
ขึ้นนะครับ ขอบคุณมากครับ   

   
นายมงคล  สิทธิชัย    มีสมาชิกท่านอ่ืนสงสัยอีกหรือไม่ครับขอเชิญรองทวีศักดิ์  โอชา ครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายทวีศักดิ์ โอชา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายทวีศักดิ์  
รองนายกเทศมนตรีฯ  โอชา รองนายกเทศมนตรี  ผมขอเสนอ  ขอพัก 5  นาที ครับ 
พักการประชุม 5 นาที  
เวลา  11.45  น. เริ่มการประชุมต่อ  
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นายมงคล  สิทธิชัย   เม่ือสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอด าเนินการประชุมต่อ 
ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกมีข้อสงสัยซักถามอีกหรือไม่ก่อนลงมติ  

ยกเลิกโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุข จ านวน 21 โครงการ  ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านเลขานุการฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 

      
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม  
เลขานุการสภาฯ จ านวน....๑2...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด ครับ 
 

นายมงคล  สิทธิชัย  ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ 6.1 ขออนุมัติยกเลิกโอนงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา ฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข จ านวน 21  
    โครงการ สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบ” ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ7เสียง 
 ไม่เห็นชอบ2เสียง 
  งดออกเสียง3เสียง 
 
นายมงคล  สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ตามญัตติที่ผู้บริหาร 
ประธานสภา ฯ               เสนอ ขออนุมัติยกเลิกโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข จ านวน 21 โครงการ  ด้วยมติเห็นชอบ7เสียง
ไม่เห็นชอบ2เสียงงดออกเสียง3เสียง 

   ต่อไปเข้าระเบียบวาระ6.2ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อ  
  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน  2  โครงการ ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 
  ต าบลพรุพี เสนอญัตติครับ 
   
นายสมคิด   ด าฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรี 
     ขอมอบให้ คุณทวีศักดิ์  โอชา  รองนายกเทศมนตรีต าบลพรุพี เป็นผู้ 
    ชี้แจงครับ 
  
นายทวีศักดิ์ โอชา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายทวีศักดิ์  
รองนายกเทศมนตรีฯ  โอชา รองนายกเทศมนตรี  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ครับ 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลพรุพี  ข้าพเจ้าขอ
เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ จ านวน  2  รายการ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลพรุพีจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2561 เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการต่อไปนี้ 
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รายการที่ 1 
   1.โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,324,360.-บาท  
  งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ                     503,832.20.-บาท  

  โอนลด      69,000.00.-บาท  

  งบประมาณหลังโอน คงเหลือ            434,832.20.- บาท 

   โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
    งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   เครื่องมัลติมีเดีย  
    โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาด 4,000 ANSI  Lumens   จ านวน 1 เครื่อง 
    จ านวน  69,000.-บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)    ราคาตามมาตรฐาน 
    ครุภัณฑ์ ประจ าปี 2560  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
    หน้า 196 
 
 

รายการที่ 2 
    2.โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,324,360.-บาท  

  งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ                     434,832.20.-บาท  

  โอนลด        26,000.00.-บาท  

  งบประมาณหลังโอน คงเหลือ             408,832.20.- บาท  

   โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ

    ลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อ 
    ท่อ ขนาด 2 ก๊อก  จ านวน 1 เครื่อง    จ านวน  26,000.-บาท (สองหมื่นหก 
    พันบาทถ้วน)    ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2560  ปรากฏตาม 
    แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 196 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพีเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ  
ประธานสภาฯ   อภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ ขอเชิญ คุณไตรลาส  เกตุณรายณ์  
    สมาชิกสภา เขต 1 ครับ 
 
นายไตรลาศ เกตุณรายณ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา เขต 1   กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ สมาชิกสภา เขต 1  

ตามท่ีท่านผู้บริหารเสนอญัตติจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และ
เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น  โดยสรุปต้องอาศัยเรื่องที่ผ่านมา ตามท่ีคณะผู้บริหาร
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ได้เล็งเห็นถึงงบประมาณที่จะต้องเพ่ือใช้จ่ายในเรื่องก่อสร้าง เรื่องถนนว่า
งบประมาณจะเข้ามาเพียงพอหรือไม่  คือถ้าโอนไปเกี่ยวกับท าถนนหนทางต่างๆ 
กระผมเห็นด้วยครับ  แต่เมื่อโอนไปเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และ
เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น ที่จริงน่าจะตั้งในเทศบัญญัติภายในปีงบประมาณนะ
ครับ ไม่ใช่เมื่อเกลี่ยงบประมาณแล้วมีเงินเหลือจึงขอโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่นะครับ กระผมค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยครับ  เนื่องจากงบประมาณในการ
ก่อสร้างต่างๆ หลายๆโครงการชาวบ้านรอจัดท านะครับ  เรื่องโปรเจคเตอร์และ
เครื่องท าน้ าอุ่นก็จ าเป็น  แต่ควรพิจารณาเรียงล าดับความส าคัญว่าควรจะเอา
เรื่องอะไรให้กับชาวบ้านมากที่สุด ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญ คุณสุริยา  ประพันธ์  สมาชิกสภาเขต 2 ครับ  
ประธานสภาฯ    
 
นายสุริยา  ประพันธ์    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา เขต 2  เจ้าหน้าที่ทุกกอง  กระผมนายสุริยา  ประพันธ์  สมาชิกสภาเขต 2 

อนุญาตเอ่ยนามคุณไตรลาศ กระผมเห็นด้วยกับคุณไตรลาศครับ มองถึง
ความส าคัญของชาวบ้านนะครับ รวมทั้งหมดสองรายการนี้ งบประมาณ 
95,000.-บาท กระผมถามว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ในห้องประชุมยังใช้ได้ไหม ยัง
ใช้ได้อยู่นะครับ และถามว่าเครื่องโปรเจคเตอร์และเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นมี
ความส าคัญไหมท าไมไม่ตั้งโปรเจคเตอร์และเครื่องท าน้ าอุ่นไว้ในแผนพัฒนาปี 
2562 นะครับ งบประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทนี้สามารถน าไปเสริมเรื่องการท า
ถนนถนนบางสายทีย่ังขาดงบประมาณอยู่นะครับท่านนายกเทศมนตรีขออนุญาต
เอ่ยนามนะครับน้ าต้องไหลไฟสว่างทางสะดวกสอดคล้องกับนโยบาย
นายกเทศมนตรีต าบลพรุพี คุณสมคิด  ด าฉวาง  นะครับ นี่คือเป็นภารกิจที่
ส าคัญมากที่สุดในขณะนี้  ผมมองว่า 2 รายการนี้มีความส าคัญเหมือนกันแต่ให้
มองว่าเป็นล าดับ 1 2 หรือ3 ขอบคุณท่านประธานครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญ คุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง   สมาชิกสภาเขต 1 ครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายจรูญ สวัสดิ์เมือง   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง  
สมาชิกสภาเขต  1  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

 ท่านประธานครับนี่แหละครับคือความผิดพลาดของผู้บริหาร คณะ
ผู้บริหารปล่อยให้แต่ละส่วนตั้งงบประมาณไว้เต็มและไม่ได้แปรปรับลดเมื่อปีที่
ผ่านมาเมื่อตรวจสอบว่าให้ตั้งไว้ให้แล้วเสร็จทีหลังไม่ต้องโอนลดปรับ ทีนี้ทุกส่วน
ได้ใจจึงตั้งงบไว้ล้นเปี่ยม จนด้านโครงสร้างพื้นฐานแทบจะไม่มีงบเหลือได้จัดท า
เลย งบประมาณ 43 ล้าน  มีเหลืองบประมาณให้ตั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
ชาวบ้านแค่ 5- 6 ล้าน นี่คือการหมดไปกับรายจ่ายประจ าทุกส่วนอ้างว่าตั้ง
งบประมาณเพ่ือกันไว้ว่าเผื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้ามา แต่พอสิ้น
ปีงบประมาณตรวจสอบได้หมดว่าแต่ละส่วนมีเงินเหลือเท่าไหร่ ทีนี้จึงเริ่มสร้าง



22 

 

โครงการใหม่ขึ้นมาโดยเอาเงินส่วนที่เหลือมาโอนนี่แหละครับคือการตรวจสอบ
ของผู้บริหารที่ตรวจสอบแล้วตามใจว่าแต่ละกองจะเสนอเท่าไหร่จ าเป็นหมด จะ
เป็นครุภัณฑ์ส านักงานของเก่ารื้อท้ิงขอใหม่  ปีนี้จึงคุยกับผู้บริหารว่าปรับลดส่วน
นี้ไปเพ่ือให้ได้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ได้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด 
แต่ผลสุดท้ายครับเช็คแล้วทุกกองมีงบประมาณเหลือโอนได้ตามใจชอบโอนสับไป
สับมาเพราะมีงบประมาณท่ีตั้งเหลือไว้แต่ละกองมากจนโครงสร้างพ้ืนฐานไม่มีให้
ชาวบ้านเลยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลพรุพี ครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด   ด าฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรี 

 ที่มาของงบประมาณบริหารงานทั่วไปงบบุคลากร เงินเดือน ตามท่ีท่าน
จรูญตั้งข้อสังเกตว่าท าไมต้องตั้งงบประมาณอย่างนี้คือต าแหน่งว่างของ
ข้าราชการ เมื่อมีต าแหน่งว่างต้องตั้งงบประมาณไว้ตามค่ากลางผู้บริหารและ
สมาชิกสภาจึงเห็นว่างบประมาณไปกองไว้ส่วนนี้มาก แต่ไม่ท าก็ไม่ได้ ปีนี้การ
จัดท างบประมาณยากมาก งบประมาณเกินไปจ านวนมาก เลยต้องตัด
งบประมาณที่ต้องด าเนินการหลายเรื่องแต่ไม่ได้ตัดเรื่องโครงการ แต่งบเงินเดือน
เมื่องบประมาณเหลือจ่ายเราสามารถดึงมาใช้ได้  ถ้าไม่เป็นอย่างนี้โครงการต่างๆ
เราท าไม่ได้การโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 2 รายการนี้จ าเป็นแค่ไหนอยู่ที่ท่าน
สมาชิก การจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น มีความจ าเป็นต้องใช้เพราะของเก่า
ช ารุด ประชาชนมาแขกมาก็ต้องใช้ดื่มกิน ที่ไม่ตั้งในปีงบฯต่อไปเพราะเห็นว่าโอน
มาเพ่ือแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก่อน สมาชิกจะเห็นว่าจ าเป็นหรือไม่ก็พิจารณา และ
เครื่องโปรเจคเตอร์เครื่องที่ใช้ในห้องประชุมไม่สามารถยกออกไปใช้ท ากิจกรรม
ข้างนอกได้ หากจัดซื้อน าไปใช้จะเกิดประโยชน์แก่ทางราชการแก่ประชาชน ที่ไม่
ต้ังซ้ือในปีต่อไปเพราะงบประมาณเต็มเหยียดแล้ว และหากด าเนินการจัดซื้อ
ตอนนี้สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการได้เร็วขึ้น ส่วนท่านจะเห็น
ความส าคัญหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ดุลยพินิจของท่านครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญคุณไตรลาส  เกตุณรายณ์สมาชิกสภา เขต 1 ครับ 
ประธานสภาฯ         
 
นายไตรลาศ เกตุณรายณ์  กราบเรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1   กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ สมาชิกสภา เขต 1  

 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เล็งเห็นความส าคัญเรื่องจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น กระผมเห็นว่ามีประโยชน์  
แต่ถ้ามองตอนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือชาวบ้านรองบประมาณ
จัดท าถนนที่ขาดอยู่นะครับ คือผมไม่ว่าหรอกครับถ้าจะจัดซื้อในปีหน้านะครับ 
แต่ ณ ตอนนี้เราต้องการรวบรวมเงินในส่วนที่ยังขาดตามที่ท่านแจ้งว ่ารอ
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งบประมาณเพ่ือจัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับเหมานะครับ  กระผมคิดว่าเรา
ต้องการระดมเงินจัดท าโครงการเพ่ือชาวบ้านให้แล้วเสร็จ เพราะการรวบรวมเงิน
ต่างๆ ตามความต้องการของชาวบ้านน่าจะเป็นเรื่องที่ดี  ส่วนโปรเจคเตอร์และ
เครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น เราควรจะรอก่อน  ไม่กี่เดือนน่าจะจัดซื้อได้นะครับ
ผมเล็งเห็นอย่างนี้ ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ถ้าสมาชิกท่านอ่ืนสงสัย ขอเชิญนะครับ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีต าบล 
ประธานสภาฯ   พรุพ ีครับ  
 
นายสมคิด   ด าฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรี 

 กระผมได้พูดถึงความส าคัญแล้วไม่ได้ติดใจ แล้วแต่ดุลยพินิจของสมาชิก
สภาเทศบาลว่าจะเห็นประโยชน์ตรงกันหรือไม่  แต่กระผมอยู่ภายในจึงเห็น
ปัญหา แต่ท่านอาจจะคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญคุณไตรลาส  เกตุณรายณ์สมาชิกสภา เขต 1 ครับ 
ประธานสภาฯ 
         
นายไตรลาศ เกตุณรายณ์  กราบเรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1   กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ สมาชิกสภา เขต 1  

 ขอแก้นะครับกระผมไม่ได้ไม่เห็นความส าคัญ  แต่เป็นเรื่อง ก่อน – หลัง 
ทุกเรื่องที่ผู้บริหารเสนอส าคัญทุกเรื่อง  แต่การพิจารณาควรพิจารณา ก่อน – 
หลัง ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ตามท่ีผู้บริหารชี้แจงมาไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกมีข้อสงสัยซักถามอีก 
ประธานสภาฯ   หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านเลขานุการฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 
      
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม  
เลขานุการสภาฯ จ านวน....๑2...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด ครับ 
 
 

นายมงคล  สิทธิชัย   ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ ข้อ 6.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้ง
ประธานสภาฯ   จ่ายรายการใหม่ จ านวน  2  รายการ 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์

2.เครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบ” ขอได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ-เสียง 
   ไม่เห็นชอบ1๑  เสียง 
   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
   ไม่อยู่ในที่ประชุม-เสียง 
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นายมงคล  สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “ไม่เห็นชอบ”ตามญัตติที่ผู้บริหาร 
ประธานสภา ฯ               เสนอ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน  2  

รายการ 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2.เครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็นด้วยมติ 
 ไม่เห็นชอบ  ๑1เสียงงดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ ก่อนเข้าสู่วาระอ่ืนๆ ขอเชิญ

เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพรุพี เสนอตัวต่อสภาฯ ครับ 
 
นายบุญเลิศ  รอดศรี   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการนายกฯ กระผมนายบุญเลิศ  รอดศรี  ในฐานะเลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพรุพี มี

ความตั้งใจมาช่วยงานนายกฯ ด้วยความตั้งใจนะครับ  เพ่ือพ่ีน้องประชาชนชาว
ต าบลพรุพ ีตามท่ีท่านนายกฯ มอบหมายให้ด ารงต าแหน่งครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย  ขอขอบคุณ  คุณบุญเลิศ  รอดศรี  และยินดีต้อนรับที่ได้ร่วมงานกันครับ  
ประธานสภา ฯ               มีสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านใดจะเสนอปัญหาของพ่ีน้องชาวต าบลพรุพีขอ

เชิญครับ 
 
นายสมคิด   ด าฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรี 
  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ เพ่ือทราบ  ดังนี้ 

1.คณะจากเทศบาลเจ็ะบีลังจังหวัดสตูลมาศึกษาดูงานกู้ชีพในวันที่  31 
ส.ค.61 นี้ขอเชิญสมาชิกและคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับนะครับ 
 2.ขอเชิญชวนสมาชิกสภาคณะผู้บริหารร่วมสังสรรค์งานชมรม
ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอบ้านนาสาร ณ ลานคอนเสิร์ตริมคลองฉวางในวันที่ 2 ก.ย.61 
นี้ เวลา 19.00 น. 
 3.หนังสือพิมพ์ฉบับที่แจกให้สมาชิกเป็นหนังสือที่ ไม่ มีขายเป็น
หนังสือพิมพ์ของภาคใต้  ซึ่งเทศบาลต าบลพรุพีได้ลงข้อความถวายพระพรเนื่อง
ในวันแม่ในฉบับดังกล่าวส่วนฉบับเดือนหน้าจะลงข่าวการจัดกิจกรรมการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐด้านการศึกษาฯ 
 4.การจัดท าถนนหมู่ที่5 สาเหตุที่ท าจากไทรห้องมาทางพรุพี เพราะมี
แผนว่าถ้าเราท าจากพรุพีไปไทรห้องปีหน้างบประมาณจาก อบจ. เราได้เพียง
เล็กน้อย แต่ถ้าเราท าจากไทรห้องมาพรุพี  ปีหน้าเราของบชิ้นใหญ่คือเราขยาย
ถนนจากศาลาโสภณถึงวัดสุคนธาวาส ขอชี้แจงเพ่ือทราบครับ 
 
 

นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญ คุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง   สมาชิกสภาเขต 1 ครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายจรูญ สวัสดิ์เมือง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง  
สมาชิกสภาเขต  1  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
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 เมื่อสภาเทศบาลต าบลพรุพีแห่งนี้ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2562ให้ผู้บริหารได้ใช้งบประมาณแล้ว  กระผมขอย้อนไป
ปีงบประมาณ  2561 ในใช้งบประมาณในปีที่ผ่านมา ในการบริหารงานที่ไม่
ค่อยสดใสเท่าใดนักขอยกตัวอย่าง 
 กองคลัง  เรื่องการจัดเก็บค่าน้ าประปาที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ เหตุผลที่
ส าคัญคือผู้บริหารท่านให้คลังคนไหนเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารจัดการ  หลักฐาน
สดๆร้อนๆ เพ่ิงเกิดขึ้น หลายเรื่อง เอาสักเรื่อง เช่น การจัดเก็บน้ าในเมษายนผู้
จัดเก็บไม่ทราบว่าเป็นพนักงานจ้างเหมาหรือลูกจ้างประจ าหรือภารกิจ กระผมไม่
แน่ใจว่าใครในช่วงเดือนที่ผ่านมายังเก็บค่าน้ าเดือนเมษายนอยู่ ผลกระทบกับ
ชาวบ้านบอกไม่มีเงินเพราะเก็บย้อนหลังหลายเดือนเหตุผลอะไรท าไมจัดเก็บไม่
ตรงกับเดือนนั้นๆ ตัวอย่าง จดมาตรน้ า 20 เมษายน  เก็บค่าน้ า 15 พฤษภาคม 
ก็ได้ ย้อนหลัง 1 เดือน แต่ที่เช็คมาจดมาตรน้ าเดือนเมษายน เก็บเดือน
กรกฎาคม สิงหาคม  นี่คือการบริหารที่ไม่ชัดเจน  ไม่เรียบร้อย ชาวบ้านไม่มีเงิน
จ่ายเพราะ 3 – 4 เดือน  ท าไมไม่เก็บเดือนต่อเดือน  ยอดเงินที่เข้ากองคลังไป
ฝากธนาคารตามระบบได้หรือครับ  นี่คือการจัดเก็บท่ีผิดพลาด  ควรตรวจสอบ
เพ่ือให้เข้าระบบเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคครับ 
 กองช่าง พนักงานเยอะแยะแต่ผู้บริหารเลิน เล่อ  ไม่สนใจหรือ
ผู้อ านวยการกองช่างหรือพนักงานไม่เข้าใจ เกี่ยวกับไฟฟ้าถนนหัวเสา สาธารณะ 
ต้องรอให้ชาวบ้าน / สมาชิก แจ้งว่าดับ ออกไปซ่อมตอนเช้าได้ 3 ต้น เวลาที่
เหลือกลับเข้ามานั่งบางทีแจ้งแล้วไม่ด าเนินการ ถ้าชาวบ้านไม่แจ้งก็ควรออกไป
ตรวจสอบเอง ออก 9 โมงเช้า ก่อน 16.30 น.ค่อยกลับเข้ามาได้ไหมล่ะ ไม่ใช่
กลับมาก่อนเที่ยงขอให้ผู้บริหารชัดเจนนะครับ  ยกตัวอย่างที่พูดมาแล้วว่า
งบประมาณ ประจ าปี 2562 จ านวน 43 ล้าน โครงสร้างพ้ืนฐานชาวบ้านได้
ประโยชน์จริงๆ 5-6 ล้าน เพราะเป็นเงินเดือน 13 ล้าน ผู้บริหารอ้างว่าสิ้น
ปีงบประมาณเงินไม่เข้า  แต่เมื่อมีเงินท าไมไม่เอาโครงการใหญ่มาด าเนินการ  
ตามที่นายกฯ แจ้ง เงินเข้ามา 1 – 2 ล้าน กันเงินไว้ได้ไหมแล้วค่อยท าโครงการ
ใหญ่ที่ประชาชนได้ประโยชน์เพราะสภาฯ แห่งนี้เห็นชอบไม่ เคยแปรญัตติตัดลด 
หรือตัดโครงการไหน แต่ขอร้องให้ผู้บริหารใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ  
ไม่ใช่ตั้งไว้เผื่อเหลือเผื่อโอนนะครับ ที่สมาชิกไม่เห็นชอบให้โอนเห็นว่าท าถูกต้อง
แล้ว งบประมาณปี 2562 ถ้าท่านยังบริหารอยู่ตรงนี้ขอให้บริหารให้ชัดเจนให้
ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดครับ 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอเชิญ คุณสุริยา ประพันธ์   สมาชิกสภาเขต 2 ครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสุริยา  ประพันธ์   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา เขต 2 กระผมนายสุริยา  ประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

  ขออนุญาตเอ่ยนาม คุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเขต 1 นี่คือ
หลักเกณฑ์หลักการ ผู้บริหารคือนายกเทศมนตรี ในปีงบประมาณ 2562 การบริหาร
งบประมาณ 43 ล้าน คงเหลือ 6  ล้าน ที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ เมื่อ
ย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561 อยากทราบว่าตรงไหนที่ล่าช้า มีปัญหา เกิดอุปสรรค  
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ให้น ามาสู่พัฒนาในปีงบประมาณนี้ใหเ้ป็นรูปธรรมนะครับ  นี่คือข้อส าคัญอย่าให้
ประชาชนได้รับฟังแต่ค าพูดแต่ไม่เกิดประโยชน์นะครับ ใช้งบประมาณให้คุ้มค่ากับ
ประชาชนนะครับ 
  ภาพรวมในเทศบาลต าบลพรุพี การบริหารงานแบ่งเป็น 4 กอง ส านัก
ปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ  การพัฒนาขณะที่ล่าช้า  ได้ตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้าไม่มีการขัดแย้งการพัฒนาต่างๆ ก็สามารถด าเนินการได้ด้วยดี ขัดแย้งเรื่องอะไร
กระผมไม่ทราบ แต่มองภาพแล้วต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท าหน้าที่  นายกฯ เปรียบ
เหมือนพ่อขององค์กร ปลัดเป็นเจ้าของงบประมาณ ถ้าเกิดความขัดแย้งขอให้
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้งานรวดเร็วขึ้น หากมีปัญหาให้หันหน้าเข้าหากันคิดและ
แก้ปัญหา  นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไปขอฝากคณะผู้บริหารแต่ละกอง
ให้แก้ปัญหาของตนเองให้ได้ขอให้ปรองดอง สามัคคี เพ่ือพ่ีน้องชาวต าบลพรุพีให้
คุ้มค่ากับงบประมาณ เพราะเมื่อชาวบ้านสอบถามสมาชิกสภาในที่ประชุมหมู่บ้าน 
สมาชิกต้องตอบค าถามให้ประชาชนให้ได้  

 
นายมงคล  สิทธิชัย    มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความเห็นเพื่อให้เทศบาลมีศักยภาพอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญ  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลพรุพี ครับ 
 
นายสมคิด   ด าฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด  ด าฉวาง นายกเทศมนตรี 

  ขอขอบคุณสมาชิกหลายท่านที่แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะคุณจรูญ  
สวัสดิ์เมือง  ขอชี้แจงการจัดท าโครงการเล็กๆ ก่อนโครงการใหญ่ เนื่องจากช่วงไตร
มาสแรกงบประมาณเข้ามาน้อย  โครงการใหญ่ท าหลังเมื่องบประมาณเข้ามาเยอะ ที่
ส าคัญต้องท าตามแผนพัฒนาด้วยครับ 
  ส่วนเรื่องการบริหารงานกองคลังผิดปกติ ตามที่คุณจรูญว่า  รายการค้าง
ดูชื่อแล้วมีตัวตนทั้งนั้น  ก็มีการเรียกผู้อ านวยการกองคลังมาชี้แจง  พูดคุย  ซักถาม
แล้ว  ซึ่งหากผู้บริหารเข้าไปยุ่งมากก็ถือเป็นการก้าวก่ายข้าราชการฝ่ายประจ านะครับ  
เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านก็ได้ด าเนินการ การด าเนินงานอยู่ที่ตัวนายกฯ 
ทั้งนั้น ตอนนี้โชคดีที่มีเลขาบุญเลิศเข้ามาช่วยท างานเรื่องต่างๆ  หลายๆ เรื่องและได้
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดูแลงานให้เรียบร้อยเพราะจะมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ
ด้วย  
  ด้านกองช่างคิดว่าพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบและได้แจ้งให้ทุกคน
ท าหน้าที่ของตนเอง เพราะหากนายกฯท างานเองทั้งหมดก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คนอ่ืน  
เพราะแต่ละวันแต่ละเรื่องมีมากมาย  วันนี้ขอขอบคุณสมาชิกที่ตั้งข้อสังเกตและน า
ปัญหามาบอกกล่าว และการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ความตั้งใจ
ของพวกผมและพวกท่านก็ตรงกัน  ในการท างานย่อมมีปัญหาอุปสรรค  และ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่คิด
ว่าเป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่ง 

 
นายมงคล  สิทธิชัย    ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ตอบข้อซักถามครับ  ถ้าเราจับมือเดินไป 
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ประธานสภาฯ ด้วยกัน มีการบูรณาการที่ดีองค์กรก็จะประสบความส าเร็จ  อ านาจอยู่ในมือของท่าน
กระผมคิดว่าท่านมาบริหารเพื่อประชาชนต าบลพรุพีท าเพ่ือพ่ีน้องประชาชนนะครับ 

  การประชุมตามระเบียบวาระก็เสร็จสิ้น ขอให้การบริหารงบประมาณประจ าปี 
2562 บรรลุตามวัตถุประสงค์  การท างานย่อมมีความผิดพลาด แต่ต้องแก้ไขและ
ท าให้ดีที่สุด  ให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนครับ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ
เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลและหัวส านักปลัด ผอ.กองส่วนราชการ ทุกท่าน  ที่ได้
ร่วมกันเข้าประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  
2561  ครับขอขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 12.45 น. 
 

ลงชื่อ                  ผู้จดรายงานการประชุม     
 (นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์) 
 เลขานุการสภาเทศบาล 

 

-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพรุพี เมื่อวันที่ .....3  กันยายน  2561...........
เวลา  10.00  น. 
 

ถูกต้อง 
 
ไม่ถูกต้อง 

    ลงชื่อ      ประธานกรรมการ 
  (นายจรัญพัฒนชู)                

     
  ลงชื่อ      กรรมการ 

     (นายสุริยา ประพันธ์)                   
 

  ลงชื่อ      กรรมการ/เลขานุการ 
   (นางวณิชยา อู่ทรงธรรม) 

 
 

- สภาเทศบาลต าบลพรุพี มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม  เมื่อ    24 ธันวาคม 2561 
 
ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบ 

      (นายมงคล สิทธิชัย) 
             ประธานสภาเทศบาลต าบลพรุพี 
 
ปิดประชุมเวลา 12.45 น. 
 

ลงชื่อ                  ผู้จดรายงานการประชุม     
       (นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพรุพี 

 


